

บาท/ดอลลาร์เข้านี้ยังทรงตัวหลังขาดปัจจัยใหม่หนุน, นักลงทุนชะลอเข้าตลาด

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้ทรงตัวจากปลายสัปดาห์ก่อน หลังขาดปัจจัยใหม่มาสนับสนุน ทำให้นักลงทุนส่วนใหญ่ชะลออยู่นอกตลาด โดยดีลเลอร์คาดว่า การรายงานข้อมูลเศรษฐกิจจากสหรัฐและยุโรป จะเป็นปัจจัยหลักที่อาจส่งผลต่อตลาดในสัปดาห์นี้

*ดอลลาร์พยายามดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดในรอบ 1 เดือน เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงิน ในการซื้อขายช่วงเช้าที่ตลาดเอเชีย หลังจากร่วงลงมากที่สุดในรอบกว่า 2 เดือน ในสัปดาห์ที่แล้ว เนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจที่น่าผิดหวังของสหรัฐ ได้ลดความน่าสนใจของดอลลาร์

*ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐร่วงลง ทำให้ความน่าสนใจของดอลลาร์ลดลงไปด้วย โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ อายุ 10 ปี ร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 1 เดือน ที่ 2.507% เมื่อวันศุกร์ที่แล้ว ก่อนที่จะดีดตัวกลับขึ้นมาที่ระดับ 2.532%

*นักลงทุนกำลังรอดูรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐ ในสัปดาห์นี้ เพื่อตอกย้ำตลาดว่า เศรษฐกิจสหรัฐยังคงฟื้นตัวอยู่ ซึ่งนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าการขยายตัวที่แข็งแกร่งของสหรัฐ และอัตราว่างงานที่ลดลง อาจจะหนุนมุมมองที่ว่า ดอลลาร์จะแข็งค่ามากกว่าสกุลเงินอื่นๆส่วนใหญ่ ในกลุ่มจี-20 ในช่วงครึ่งหลังของปีนี้

*สหรัฐจะเปิดเผยรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร ในวันพฤหัสบดีนี้ ซึ่งเร็วกว่าปกติ 1 วัน เพราะวันศุกร์นี้เป็นวันชาติสหรัฐ ขณะที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าการจ้างงานจะเพิ่มขึ้น 210,000 ตำแหน่งในเดือนมิ.ย. เทียบกับที่เพิ่มขึ้น 217,000 ตำแหน่ง ในเดือนพ.ค.

*ตลาดจับตาการประชุมนโยบายของธนาคารกลางยุโรป(อีซีบี) ในวันพฤหัสบดีนี้ แต่แทบไม่มีการคาดการณ์ว่าจะมีการดำเนินการสานต่อใดๆ ในเดือนมิ.ย. ซึ่งอีซีบีได้เปิดเผยมาตรการเพื่อทำให้เศรษฐกิจยุโรปไม่เผชิญกับภาวะถดถอยเหมือนญี่ปุ่น

*ข้อมูลเมื่อวันศุกร์ระบุว่า อัตราเงินเฟ้อของเยอรมนีเพิ่มขึ้นในเดือนมิ.ย. ซึ่งอาจทำให้อัตราเงินเฟ้อโดยรวมของยูโรโซนเพิ่มขึ้น และข้อมูลดังกล่าวน่าจะลดแรงกดดันต่ออีซีบี ที่ต้องดำเนินมาตรการอีกครั้ง

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร ของ ธปท. วันนี้ อยู่ที่ 32.478 บาท

*08.46 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.44/48 จาก 32.460/475 เมื่อวันศุกร์
ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 32.43/47 จาก 32.47/49 เมื่อวันศุกร์

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 101.29/31 จาก 101.36 เมื่อวันศุกร์

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3645/47 จาก 1.3647 เมื่อวันศุกร์

"เข้านี้ยังแกว่งแคบๆ อยู่ ตลาดไม่ค่อยมีอะไรเท่าไร พวก month-end demand ก็เบาลงไปแล้ว คงไปรอดตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐกับยุโรปว่าจะออกมาอย่างไร ช่วงนี้นักลงทุนก็คงไม่ค่อยเข้ามา เพราะบาทเคลื่อนไหวไม่มาก" ดีลเลอร์ กล่าว เขา กล่าวว่า เงินบาทเข้านี้ยังเคลื่อนไหวใกล้เคียงกับเมื่อวันศุกร์ โดยตลาดยังขาดปัจจัยที่มีน้ำหนักเข้ามาสนับสนุน ทำให้ภาพรวมยังเป็นการเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ และทำให้นักเก็งกำไรชะลอการเข้าตลาด ส่วนปัจจัยที่ต้องติดตามในสัปดาห์นี้ จะอยู่ที่การประชุมและการรายงานข้อมูลเศรษฐกิจจากสหรัฐและยุโรป ขณะที่ในประเทศ ยังไม่เห็นว่าปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อตลาดอย่างชัดเจน ดีลเลอร์คาดว่า เงินบาทในวันนี้ และในสัปดาห์นี้ จะยังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 32.40-32.50

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับขอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้